

TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỒNG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trường THCS Phù Đồng được thành lập năm 1958 với tên gọi là trường Cấp 2 Phù Đồng nằm trên địa bàn xã Phù Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Khi mới thành lập trường chỉ có 1 lớp 5 với 57 học sinh do thầy Lê Xuân Tính phụ trách. Đến năm 1962 do chuyển đổi địa giới hành chính trường Cấp 2 xã Phù Đồng chuyển về huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Từ năm 1978 đến tháng 10 năm 1996 trường cấp 2 Phù Đồng được sáp nhập với trường cấp 1 Phù Đồng và lấy tên là trường PTCS Phù Đồng. Ngày 26 tháng 11 năm 1996 đến nay, thực hiện Quyết định 511/QĐ-CTUB của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm trường PTCS Phù Đồng được tách ra từ trường PTCS Phù Đồng và đổi tên thành trường Trung học cơ sở Phù Đồng.

Sau hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành đến nay (năm học 2022 – 2023) nhà trường đã có 22 lớp học với 923 học sinh ở cả 4 khối lớp và hơn 50 cán bộ giáo viên, nhân viên đảm nhiệm tất cả các hoạt động quản lý, dạy và học trong nhà trường. Hiện tại trường có tổng số 24 lớp học, 07 phòng học chức năng, có 12 phòng làm việc, có đầy đủ các phòng phục vụ đồ dùng, thư viện, khu giáo dục thể chất, sân chơi bãi tập, thiết bị dạy học hiện đại phục vụ tốt nhu cầu học tập của học sinh.

Từ khi thành lập trường đến nay, trường THCS Phù Đồng đã đạt được rất nhiều thành tích đáng tự hào. Đó là: Năm 2011 trường được UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn Quốc gia; Hai năm liền (2010 – 2011 và 2011 – 2012) được Sở Giáo dục Hà Nội công nhận tập thể lao động Xuất sắc cấp thành phố; nhiều năm nhà trường được UBND huyện Gia Lâm tặng cờ thi đua Xuất sắc, được tặng giấy khen Tập thể lao động tiên tiến. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt đã xuất hiện được nhiều giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp. Điển hình là cô giáo Lê Thị Thanh Thủy được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2021 được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”. Có thể khẳng định từ khi thành lập đến nay chất lượng giáo dục của nhà trường được duy trì và phát triển bền vững cả về số lượng và chất lượng. Trường có nhiều học sinh Giỏi cấp Thành phố. Rất nhiều em sau này đã trở thành Giáo sư, Bác sĩ, Kỹ sư giỏi làm rạng danh cho gia đình dòng họ, quê hương xã Phù Đồng Thiên Vương như: Giáo sư Nguyễn Bá Đức - Nguyên viện trưởng Viện K Hà Nội, là nhà báo quân đội- NSUT Bùi Đắc Ngôn, là cựu học sinh Bùi Đăng Dũng - đại biểu Quốc hội Việt Nam nhiệm kỳ 2007 – 2021 và rất nhiều cựu học sinh đã từng học tập tại trường trưởng thành hiện làm việc tại các cơ quan Trung ương và các tỉnh thành trên cả nước.

Phát huy thành tích của các thế hệ đi trước, thầy và trò trường THCS Phù Đồng tiếp tục củng cố, xây dựng đội ngũ nhà giáo mạnh về số lượng, giỏi về chuyên môn để gánh vác sự nghiệp giáo dục xã Phù Đồng ngày càng đi lên, thực sự là điểm sáng của Giáo dục huyện Gia Lâm nói riêng và ngành Giáo dục nói chung đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của xã hội trong thời kỳ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
